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• Ólíkar skoðanir hjá sjómönnum og fiskifræðingum um magn af fiski

• Margt ábótavant í rannsóknum á loðnu, síld og makríl

• Áður fyrr vandaðri vinnubrögð og 400 þúsund tonna regla í gildi

• Ný aflaregla 2015 sem eykur hættu á vanmetnu magni af fiski

• Of mörg EF í nýju reglunni

• Mælingar aðeins í 3 vikur í einu





• Ekki tekið nógu mikið mark á reynslumiklum skipstjórum

• Fiskifræðingar þurfa að eyða mun meiri tíma um borð

• Fiskitegundir ófyrirsjáanlegar og margar breytur sem þarf að huga að

• Síðustu tvær vertíðar hefur reynslan verið sú að stærstu torfurnar koma að 
vestan og inn á Breiðafjörð og gefa góða veiði



LOÐNUVEIÐAR                           SÍLDVEIÐAR



• Skortur á samstarfi milli sjómanna og fiskifræðinga

• Hafrannsóknarstofnun og skipstjórar hafa verið að fjarlægjast

• Árið 2016 hefur orðið vakning til hins betra en við þurfum að gera enn betur

• Makríll mjög misjafn og ekkert ár hefur verið eins

• Tækjakostur Hafrannsóknarstofnunar gamall og óáreiðanlegur

• Ótrúleg þróun í tækjum undanfarin ár



KOLMUNNAVEIÐAR



MAKRÍLVEIÐAR





• Fiskifræðingar ættu að vera tíðari gestir á öflugustu skipunum

• Meiri samvinna, samtal og yfirsýn = nákvæmari mælingar

Takk fyrir mig
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